

บุญถาวร “TILE EXPO” มหกรรมลดราคากระเบื้อง ครั้งใหญ่ท้ายปี พร้อมให้ช้อปสะดวกตลอด 24 ชม.



บุญถาวร ศูนย์รวมกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องครัวและของแต่งบ้านชั้นนำ ที่มีให้บริการถึง 11 สาขาทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำภาพผู้นำด้านการจำหน่ายกระเบื้องที่มีให้เลือกมากที่สุดในประเทศ ได้จัดแคมเปญ “TILE EXPO” มหกรรมลดราคากระเบื้องครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ทั้งกระเบื้องในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า 30,000 รายการ เพื่อลูกค้าที่กำลังจะแต่งบ้านใหม่ส่งท้ายปีและยังเพิ่มช่องทางสะดวกให้กับลูกค้าได้เลือกช้อปสินค้าแต่งบ้านตลอด 24 ชม. ผ่านทาง www.boonthavorn.com

คุณสาโรจน์ เจริญเนต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการบริหารสาขา บริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด กล่าวว่า “สำหรับบุญถาวร TILE EXPO ได้จัดต่อเนื่องมาหลายปี และมีผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายกระเบื้อง โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึง 30 ธันวาคม 2560 ทางบุญถาวรได้นำแคมเปญ TILE EXPO กลับมาจัดอีกครั้ง ซึ่งความพิเศษของครั้งนี้คือ ลูกค้าจะได้เลือกซื้อกระเบื้องแต่งบ้าน จากทั่วทุกมุมโลก ในราคาที่บุญถาวรจัดแบบพิเศษจริงๆ ทั้งลดทั้งแถมครั้งใหญ่ส่งท้ายปี โดยคาดว่าจะน่าจะกระตุ้นให้ลูกค้าที่กำลังจะทำบ้านได้เข้ามาเลือกซื้อกระเบื้องกันมากขึ้น”

คุณสุวัฒน์ พรฤกษ์งาม ผู้จัดการทั่วไปหน่วยธุรกิจค้าปลีกบุญถาวร กระเบื้อง และห้องน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดแคมเปญ TILE EXPO ในครั้งนี้ บุญถาวรได้ยกทัพกระเบื้องทั้งในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศมาลดราคาครั้งใหญ่ อาทิเช่น แกรนิตโต้, แกรนิตโต้ 4D, ลายหินอ่อน, ลายไม้, โมเสค และอีกมากมายกว่า 30,000 รายการ โดยลูกค้าที่ซื้อกระเบื้องครบตามเงื่อนไขที่กำหนดยังได้สิทธิ์เลือก รับฟรีสร้อยคอทองคำ มูลค่า 2 สลึง หรือ gift voucher มูลค่า 9,000 บาท”

คุณชนัส ชูชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวร กรุ๊ป จำกัด กล่าวปิดท้ายว่า “สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเลือกช้อปสินค้าได้ที่สาขา สามารถเลือกช้อปสินค้าผ่านทาง www.boonthavorn.com ได้ตลอด 24 ชม. พร้อมบริการส่งฟรี 55 จังหวัดทั่วประเทศ ถือเป็นช่องทางใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า แถมลูกค้ายังสามารถนำบิลมาร่วมรับสิทธิ์จากแคมเปญ TILE EXPO ได้ที่บุญถาวรทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศอีกด้วย และเฉพาะตั้งแต่วันที่ – 30 ธันวาคม 2560 ลูกค้าที่สมัครสมาชิกกับ www.boonthavorn.com ยังได้ “ลุ้นดูหนึ่งฟรีทั้งครอบครัว” พร้อมรับส่วนลด 250 บาท สำหรับการเลือกช้อปสินค้าผ่านเว็บไซต์ และที่พิเศษไปกว่านั้น เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต จากธนาคาร SCB, KBANK, BBL Krungsri และ Citibank รวมถึงสมาชิก DTAC ยังได้รับ ส่วนลดเพิ่มอีก 800 บาท

เมื่อ ช้อปสินค้าผ่านเว็บไซต์ ครบ 8,000 บาท ตลอดระยะเวลาดังกล่าว”

มาร่วมแต่งบ้านใหม่ส่งท้ายปีกับ บุญถาวร TILE EXPO มหกรรมกระเบื้องลดราคาครั้งใหญ่กันได้แล้ว วันนี้ – 30 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามโปรโมชั่นดีๆ ได้ตลอดทั้งปีที่ www.boonthavorn.com หรือสอบถามโทร. 0-2657-1111 หรือ Line : @boonthavorn